
 

รายงานการประชุม 

คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป           

(Thai - EU FLEGT VPA) เรื่องการจัดท าขอบเขตผลิตภัณฑ์         

 คร้ังท่ี 2/2559  

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 1 ตึกเทยีมคมกฤส กรมป่าไม้ 

  

ผู้มาประชุม 

 

1. นายบรรจง วงศ์ศรสีุนทร ผูอ้ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ประธานคณะท างาน 

   (ไดร้ับมอบหมายจากรองอธิบดกีรมป่าไมท้ าหน้าที่เป็นประธานคณะท างาน) 

 

 

2. นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก นิตกิร กรมศุลกากร คณะท างาน 

3. นางสาวเบญจมาภรณ์ พรม

เพิ่ม 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ คณะท างาน 
4. นางสาวชุติมา ฟังส าเนียง ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม คณะท างาน 
5. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ รองผู้อ านวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะท างาน 
6. นางสาวรัตนา สอาดนัก นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ 

 
  กรมป่าไม้ (แทนผู้อ านวยการส านักการ

อนุญาต) 

 
7. นายพนัส ศริิอาภรณ์ธรรม ผูอ้ านวยการส่วนด่านป่าไม้ ส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
8. นางสาวชลเนตร ปรีชาเจริญ

ศรี 

นักวิชาการป่าไมป้ฏบิัตกิาร ส านักจัดการที่ดนิป่าไม้  คณะท างาน 
  กรมป่าไม้ (แทนผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้)  
9. นายนิวัต ิเหลืองบริสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  คณะท างาน 

  กรมป่าไม้  
10. นายราเชนทร์ ภุมมะภูมิ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักป้องกันรักษาป่า คณะท างาน 

   และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  

11. นายนิรุตณ์ บัวพา ผูป้ระสานงานด้านป่าไม้-ที่ดิน สมาคมป่าชุมชนอีสาน คณะท างาน 
12. นายบารมี ชัยรัตน์ เลขานุการ สมัชชาคนจน คณะท างาน 
13. นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน คณะท างาน 
14. นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ สมาชิกสภาหอการค้าไทย คณะท างาน 
15. นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ คณะท างาน 

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
16. นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร คณะท างาน 

/17. นายเอกสิทธิ

... 
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17. นายเอกสิทธิ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม้ คณะท างาน 

18. นายวิโรจน ์คณะพงษา ผูจ้ัดการกลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผน่ คณะท างาน 
19. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย คณะท างาน 
20. นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผูช่้วยผูป้ระสานงานศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตร์ชุมชน คณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหง่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
21. 

 

 

 

นายบุญสุธีย์ จรีะวงค์พานิช รองผูอ้ านวยการ ส านักงานเลขานุการ คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

   ไทย – อียู เฟล็กท ี  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผูอ้ านวยการส านักความร่วมมอืด้านการป่าไม้ คณะท างาน 
  ระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ (ติดราชการ)      

2. นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กรมเจรจา คณะท างาน 

  การค้าระหว่างประเทศ (ติดราชการ)  
3. นายวิจารณ์ เสนสกุล ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ (ติดราชการ) คณะท างาน 

 4. นายพงษา ชูแนม ประธานมูลนธิิธนาคารต้นไม้ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 
5. นายสวัสดิ์ สุขจันทร์ ประธานเครือข่ายการจัดการทรัพยากรต าบลแม่ทา คณะท างาน 

   จังหวัดเชยีงใหม ่(ติดภารกิจ)  
6. ผูแ้ทนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  คณะท างาน 

  และสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ)   
7. ผูแ้ทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ติดภารกิจ)  คณะท างาน 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 

 

นางสาวสุธิน ีวัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ 
2. นายปิงซุน หวัง กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บาง สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
3. ดร.สมฤดี นโิครวัฒนยิ่งยง ที่ปรึกษา The EU FLEGT Facility สถาบันป่าไม้ยุโรป 
4. นายสมศักดิ์ ผอ่งสมบูรณ์ ผูจ้ัดการส่วนพัฒนาการตลาด กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 
5. นางสาวอรุณวรรณ เพชรสังข์ ผูจ้ัดการกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ 

 

ง 

  และผู้จัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
6. นางสาวภัทรานิษฐ์ คฤหเดชรัตนา นักบริหารการขาย บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
7. นายสโรช บริบาลบุรีภัณฑ์ ฝา่ยขาย บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
8. นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี ผูป้ระสานงาน สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย 
9. นางสาวนิชานันท์ เชือ้โคกสูง นักวิชาการป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
10. นางสาวเบญญาภา สมเพราะ นักวิชาการป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

/11.นายปฐวี

... 
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11. นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ นักวิชาการป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
12. นางสาวรัดเกล้า อู่เงนิ นักวิชาการป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
13. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการฯ ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 

 14. นางสาวอิสิญาณี สัมฤทธิ์ เจา้หน้าที่จัดการด้านข้อมูลและข่าวสาร ส านักงานเลขานุการ  

  ไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
15. นางสาวเกษรา แสนมงคล เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป ส านักงานเลขานุการ  

  ไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากนาย

ประลองด ารงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ให้ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็น

หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) เรื่องการจัดท า

ขอบเขตผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2559 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 

1/2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค

ธุรกิจ จ านวนทั้งสิน้ 38 คน โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานคณะท างานสรุปประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการเจรจาท าข้อตกลงเป็น

หุน้ส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และการค้า (FLEGT) ระหว่าง

ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559  เพื่อพิจารณาเรื่อง

การจัดการประชุม Joint Expert Meeting II (JEM II)  และการเจรจาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

ครั้งที่ 1 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปในปลายเดือนเมษายน  2559 ซึ่งคณะกรรมการเจรจาฯ มี

มติให้กรมป่าไม้ท าหนังสือขอความเห็นจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และด าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ได้ท าหนังสือขอความเห็น

จากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอหนังสือตอบกลับเพื่อด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป ส าหรับการเจรจาและการประชุม JEM II อาจต้องเลื่อนออกไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ 

ระเบยีบวาระที่ 2 การรับรองรายงานสรุปขอบเขตผลิตภัณฑ ์ ( P r o d u c t  S c o p e ) ครั้งที่ 1/2558 

ผู้แทนจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอให้แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

หน้าที่ 3 จาก “นายสุพัฒ มูลพฤกษ์ ผู้แทนส านักกฎหมาย กรมป่าไม้” เป็น “นายสุพัฒ มูลพฤกษ์ ผู้แทน

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 

/ประธานได้แจง้ว่า

... 
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ประธานได้แจ้งว่าในการประชุมครั้งต่อไปจะมีการรับรองรายงานประชุมฯ ผ่านทางอีเมล 

เพื่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาในการประชุมครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมและรับทราบการรับรองรายงานการประชุมผ่าน

ทางอเีมล 

ระเบียบวาระที่ 3 การหารือจัดท าขอบเขตผลิตภัณฑ ์(Product Scope) ครั้งที่ 2 

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ อธิบายความเป็นมาของการด าเนินงานเฟล็กทีในประเทศไทย โดยในขณะนี ้กรม

ป่าไม้ก าลังอยู่ในช่วงการจัดท าภาคผนวกภายใต้ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจจ านวน 2 เรื่อง

ได้แก่ ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย ซึ่งด าเนินการเสร็จแล้วและพร้อมที่จะใช้

เจรจาได้แล้ว ส าหรับการจัดท าขอบเขตผลิตภัณฑ์ เป็นการก าหนดขอบเขตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่

ผูป้ระกอบการไทยต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (เอกสารแนบ 1) ซึ่งจะถูกจ าแนกตามรหัสพิกัดศุลกากร 

(HS CODE)   

ภายหลังคณะท างานร่วมกันลงมติเลือกรายการสินค้าไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ภายใต้รหัสพิกัด

ศุลกากร (HS CODE) ซึ่งการก าหนดรหัสพิกัดศุลกากรจะแบ่งออกเป็นสองระยะด้วยกันคือ ระยะแรกจะเลือก

รหัสสินค้าที่มีความจ าเป็นและได้รับผลกระทบในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเข้ามาอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

ผลิตภัณฑ์ก่อน และจะน ารหัสสินค้าที่มีความจ าเป็นน้อยกว่าเข้าสู่การก าหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์ในระยะที่

สอง โดยรหัสพิกัดที่น ามาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นรหัสพิกัดที่อยู่ภายใต้กรอบ EUTR ได้แก่ รหัสพิกัด

ที่ 44 47 48 และ 94 (เอกสารแนบที่ 2) 

ที่ประชุมมคีวามเห็นว่าใหส้ินค้าที่มีรหัสพิกัดศุลกากรภายใต้กรอบ EUTR รหัสที่ 44 ทั้งหมด

เข้ามาอยู่ในการก าหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์ระยะแรก 

ผู้แทนสมาคมเยื่อกระดาษเห็นควรให้สินค้าภายใต้กรอบ EUTR รหัสพิกัดที่ 47 และ 48 

ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในการก าหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์ระยะแรก 

ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมาคมโรงเลื่อยจักร และ

สมาคมธุรกิจไม้ต้องการให้สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายใต้กรอบ EUTR รหัสพิกัดที่ 94 เข้าอยู่ในการ

ก าหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์ในระยะที่สอง โดยให้เหตุผลว่าในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ใช้ระบบ 

Due Diligence System (DDS) ในการรวบรวมเอกสารเพื่อแสดงหลักฐานการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ

ต่างๆ และทางกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้รับผลกระทบในการใช้ระบบ DDS แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จึงต้องการใหใ้หร้ะบบ Timber Legality Assurance Systems (TLAS) ของประเทศ

ไทยมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เสียก่อน แล้วจงึจะเข้าร่วมในกระบวนการภายหลังต่อไป 

/มติ ให้สินค้า... 
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มติ ให้สินค้าที่มีรหัสพิกัดศุลกากร รหัสที่ 44, 47 และ 48 เข้าอยู่ในขอบเขตผลิตภัณฑ์

ระยะแรก และรหัส 94 เข้าอยู่ในขอบเขตผลิตภัณฑ์ระยะที่สอง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

4.1 การหารอืเกี่ยวกับเอกสารช่องว่าง/ทางเลือก 

ส านักเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที น าเสนอเอกสารช่องว่าง/ทางเลือก ซึ่งเป็นเอกสาร

รวบรวมช่องว่างของข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ได้จากการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภู มิภาค 

เอกสารดังกล่าวเรียบเรียงและจัดท าโดย Mr.Rod Nixon และนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการท าร่าง

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย (เอกสารแนบ 3) 

นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร คณะท างานฯ แก้ไขความเห็น

ในประเด็นที่ 1 เรื่องไม้น าเข้าที่แสดงในเอกสาร และให้ความเห็นว่าหากสหภาพยุโรปมองว่าใบ CO 

(Certificate of Origin) อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสืบทานความถูกต้องตามกฎหมายของจุดด าเนินของ

ไม้ ก็สามารถใช้เอกสารการน าเข้าอื่นๆ ควบคู่กับใบ CO เพื่อให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจกล่าวย้ าต่อที่ประชุมว่าภาคธุรกิจไม่ได้สนับสนุนทางเลือกตามแนบทางปฏิบัติของ 

FSC ตามที่บันทึกไว้ในเอกสารดังกล่าว 

ส าหรับประเด็นการตรวจสอบรับรองไม้ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้าน

กฎหมาย คณะท างานฯ เสนอทางเลือกให้ภาคเอกชนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เช่นเดียวกับ

หน่วยงานอื่นๆ โดยอาจจะใช้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร หรือ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาก ากับในการ

ตรวจสอบรับรอง โดยวิธีนี้อาจจะเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง ประธาน

คณะท างานเห็นด้วยในประเด็นการให้สิทธิเอกชนเป็นผู้ตรวจสอบรับรองไม้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการ

ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐด้วย 

นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม ผู้อ านวยการส่วนด่านป่าไม้ ส านักด่านป่าไม้ คณะท างานไม่

สนับสนุนการใหส้ิทธิภาคเอกชนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานไม ้เนื่องจากไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไม่ได้มี

การส่งออกทุกวันจึงไม่จ าเป็นต้องส่งให้หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบเสมอไป โดยสามารถมอบหมายให้

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบรับรองได้ จึงเห็นสมควรให้ภาครัฐเป็นผูต้รวจสอบและรับรองดังเดิม 

ประเด็นการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเพื่อท าให้มั่นใจในการติดตามย้อนกลับของไม้ทุกชนิด

กลับไปยังแหล่งก าเนิดนั้น ที่ประชุมเห็นว่าควรสนับสนุนระบบ TLAS มากกว่า NSW เนื่องจากระบบ NSW ยัง

ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ 

ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะมีการกลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมการ

สรุปผลเอกสาร/ช่องว่าง และขอให้ส านักเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ด าเนินการปรับแก้ภาษาไทยและ

อังกฤษในเอกสารช่องว่าง/ทางเลือกใหเ้ข้ากับบริบทของประเทศไทย  

/มต ิท่ีประชมุ... 
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มติ ที่ประชุมเห็นว่าเอกสารช่องว่าง/ทางเลือกยังมีการแปลไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ ท าให้บาง

ประเด็นอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องจึงขอให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งให้คณะท างานอีกครั้ง       

โดยการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป           

(Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งหน้าจะน าเรื่องนีม้าหารอืเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 

4.2 การติดต่อสื่อสาร 

  นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที  ขอความ

ร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมกรอกรายละเอียดอีเมลของตนให้ครบถ้วนเพื่อทางฝ่ายเลขาฯ จะได้จัดส่งเอกสาร

ต่างๆ ผ่านทางอีเมล รวมทั้งกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรอื Line ID เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสาร พร้อม

ย้ าว่าเอกสารต่างๆ หากได้รับการรับรองแล้วจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเลขาฯ  www.tefso.org               

ซึ่งคณะท างานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

 ส านักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ด าเนินการตรวจสอบการแปลเอกสารช่องว่างให้

ถูกต้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษและส่งให้คณะท างานภายในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และหาก

คณะท างานมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม ขอให้ส่งกลับมายังอีเมล์ของส านักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที 

เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

 

                                                    (ลงช่ือ)                    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

    (นางสาว อิสญิาณ ีสัมฤทธิ์)  

                                   เจ้าหน้าที่จัดการด้านข้อมูลและข่าวสาร  

                                

 

                                             (ลงช่ือ)                     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                 (นายบรรจง วงศ์ศรสีุนทร) 

                   ประธานคณะท างาน 

 


